
 

 

 

 

สำเนา 
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลถาวร 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลถาวร 

****************** 
ผู้เข้าประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายแสง ชะนะพันธ์ รองประธานสภาเทศบาลตำบลถาวร แสง ชะนะพันธ์  
2 นางสาวศิริมาศ เบ็ญณรงค์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร ศิริมาศ เบ็ญณรงค์  
3 นางพรเพ็ญ ทองดล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร พรเพ็ญ ทองดล  
4 นางบาปิต้า เชษฐราช สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร บาปิต้า เชษฐราช  
5 นายประวุฒิ พิพ่วนนอก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร ประวุฒิ พิพ่วนนอก  
6 นายวิเชียร ศิลปักษา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร วิเชียร ศิลปักษา  
7 นายทองแดง ถุนนอก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร ทองแดง ถุนนอก  
8 นางวรรณา เนาวบุตร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร วรรณา เนาวบุตร  
9 นางสมคิด ศรีลาแสง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร สมคิด ศรีลาแสง  

10 นางประมวล ลำมะนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร ประมวล ลำมะนา  
11 นายโขม อ่อนวาที สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร โขม อ่อนวาที  
12 นางกนกพร เพ่ิมพานิช เลขานุการสภาเทศบาลตำบลถาวร กนกพร เพ่ิมพานิช  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสำเนา จงพิมาย ประธานสภาเทศบาลตำบลถาวร สำเนา จงพิมาย ลาป่วย 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นางฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์ นายกเทศมนตรี  ฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์   
2 นางธนิตตา วิชัด รองนายกเทศมนตรี ธนิตตา วิชัด  
3 นายประสพ พิพวนนอก รองนายกเทศมนตรี ประสพ พิพวนนอก  
4 นายวินัย พุทธิชาติ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี วินัย พุทธิชาติ  
5 นางสาวธัญวรัตน์ เคนบุญ เลขานุการนายกเทศมนตรี ธัญวรัตน์ เคนบุญ  
6 นางลำดวน โอชารส หัวหน้าสำนักปลัด ลำดวน โอชารส  
7 นางอรุณี พิมพ์เพราะ ผอ.กองสวัสดิการสังคม อรุณี พิมพ์เพราะ  
8 นางสาวมาลัย ปะนาธรรมา ผอ.กองคลัง มาลัย ปะนาธรรมา  
9 นางสิริกาญจน์ สิงหภิวัฒน์ หน.ฝ่ายแผนงานฯ สิริกาญจน์ สิงหภิวัฒน์  

10 นายธนากร โพธิ์ไข หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน ธนากร โพธิ์ไข  
 



 

 

 

 

2 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

11 นางสาวมะลิษา นามผักแว่น นักวิชาการตรวจสอบภายใน มะลิษา นามผักแว่น  
12 นางปาลิดา ชาติประสพ เจ้าพนักงานธุรการ ปาลิดา ชาติประสพ  
13 นางกาญจนา คณะวรรณ์ เจ้าพนักงานธุรการ กาญจนา คณะวรรณ์  
14 นางสาวอัมพร จันพิรมย์ เจ้าพนักงานธุรการ อัมพร จันพิรมย์  

 

ผู้เข้าประชุม จำนวน 12 คน 
ผู้ไม่มาประชุม จำนวน 1 คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 14 คน 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 

นางลำดวน โอชารส บัดนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร มาประชุมกันจำนวน 11 ท่าน ถือ 
 ว่าครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านรองประธานสภาเทศบาล จุดธูป

เทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลถาวร สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 และดำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระต่อไป 

 

นายแสง ชะนะพันธ์        ประกาศสภาเทศบาลตำบลถาวร 
รองประธานสภาฯ       เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลถาวร สมัยสามัญ สมัยที่ 3  

 ประจำปี พ.ศ. 2565 
****************** 

 ตามที่สภาเทศบาลตำบลถาวร ได้มีประกาศสภาเทศบาลตำบล
ถาวร เรื่อง กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลถาวร ลงวันที่ 11 มกราคม 
พ.ศ. 2565 กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2565 และสมัยแรก
ประจำปี พ.ศ. 2566 ไปแล้วนั้น 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ประกอบกับข้อ 
22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 จึงเรียกประชุมสภา
เทศบาลตำบลถาวร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 
สิงหาคม - 30 สิงหาคม 2565  
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
   (นายสำเนา จงพิมาย) 
      ประธานสภาเทศบาลตำบลถาวร 

 

นายแสง ชะนะพันธ์  ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลถาวร ซึ่งเป็นการประชุม   
รองประธานสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจำปี พ.ศ. 2565 ครับ 

/ระเบียบวาระท่ี 1... 



 

 

 

 

3 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายแสง ชะนะพันธ์  1. นายสำเนา จงพิมาย ประธานสภาเทศบาลตำบลถาวร ไม่สามารถมา 
รองประธานสภาฯ  ประชุมได้ เนื่องจากขอลาป่วย 

2. แนะนำพนักงานเทศบาลที่รับโอนมาสังกัดเทศบาลตำบลถาวร ดังนี้ 
1. นางกนกพร เพ่ิมพานิช ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลถาวร 
2. นางลำดวน โอชารส ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด 
3. นางสาวมาลัย ปะนาธรรมา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง 
4. นางสาวมะลิษา นามผักแว่น ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน 
 

นางกนกพร เพ่ิมพานิช  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรผู้ 
ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางกนกพร เพ่ิมพานิช ปลัดเทศบาลตำบลถาวร 

 ย้ายมาจากเทศบาลตำบลโนนสุวรรณค่ะ  
 

นางลำดวน โอชารส  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรผู้ 
ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน ลำดวน โอชารส หัวหน้าสำนักปลัด ย้ายมาจาก 

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ 
 

นางสาวมาลัย ปะนาธรรมา เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรผู้ 
ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวมาลัย ปะนาธรรมา ผู้อำนวยการกองคลัง

 ค่ะ 
 

นางสาวมะลิษา นามผักแว่น เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ดิฉัน นางสาวมะลิษา นามผักแว่น นักวิชาการตรวจสอบภายใน ขอฝากเนื้อ

 ฝากตัวด้วยนะค่ะ และถ้าท่านใดมีปัญหาด้านระเบียบกฏหมายเชิญปรึกษา
 ได้นะคะ  

 

3. เลขานุการสภา ลาออก ทำให้ตำแหน่งว่างลง สำหรับวันนี้จึงให้  นาง
กนกพร เพ่ิมพานิช ปลัดเทศบาลตำบลถาวร ทำหน้าที่เลขานุการสภา
ชั่วคราว ครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสามัญ 
นายแสง ชะนะพันธ์  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถาวร สมัยสามัญ สมัยที่ 
รองประธานสภาฯ  2 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ตามที่ท่านได้รับเอกสารไปแล้ว 
    นั้น มีท่านใดมีข้อแก้ไขหรือเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีท่านใดมีข้อแก้ไข
    หรือเพ่ิมเติมอะไร ขอให้เลขานุการสภานับจำนวนผู้เข้าประชุมเพ่ือขอมติ
    ครับ 
 

นางกนกพร เพ่ิมพานิช  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ขณะนี้สมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุมจำนวน 
เลขานุการสภาชั่วคราว  11 คน ครบองค์ประชุมค่ะ 
 
 

/นายแสง... 



 

 

 

 

4 
นายแสง ชะนะพันธ์  ท่านสมาชิกทุกท่านครับ มีท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
รองประธานสภาฯ  ตำบลถาวร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  
    โปรดยก มือครับ 
       

ที่ประชุม   รับรอง  11 เสียง 
    ไม่รับรอง - เสียง 
    งดออกเสียง   - คน 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติรับรองงานงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลถาวร สมัย 
    สามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็น 

เอกฉันท์ ลำดับต่อไปขอเข้าระเบียบวาระท่ี 3 ต่อไปครับ 
  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม 
    -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
-ไม่มี 

  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ท่ีเสนอใหม่ 
5.1 เรื่องการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลถาวร 

นายแสง ชะนะพันธ์  ตามที่ได้แจ้งให้กับสมาชิกทุกท่านได้ทราบแล้วว่า  เลขานุการสภา คือ 
รองประธานสภาฯ  นางวรารัตน์ เนาวบุตร ได้ยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาฯ เมื่อวันที่ 
    26 กรกฎาคม 2565 ทำให้ตำแหน่งว่างลง ขอให้เลขานุการสภา  
    ชั่วคราวชี้แจงระเบียบให้สมาชิกทุกท่านได้รับทราบครับ 
 

นางกนกพร เพ่ิมพานิช เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  

 พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2554 ข้อ 15 เมื่อ
ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่น
พ้นจากตำแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือก
ประธานสภาท้องถิ่นรองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น
แล้วแต่กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างดังนี้ (2) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภา
ท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมสภา
ท้องถิ่นท่ีมีข้ึนคราวแรกนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงค่ะ 

 

นายแสง ชะนะพันธ์ ครับ ตามท่ีเลขานุการสภาชั่วคราวได้ชี้แจงระเบียบให้สมาชิกทุกท่านทราบ 
รองประธานสภาฯ แล้วนั้น ขอให้ท่ านสมาชิก เสนอผู้ที่ เหมาะสมที่ จะมาดำรงตำแหน่ ง 

เลขานุการสภา ขอเชิญเสนอครับ 
 
 
 

/นางกนกพร... 



 

 

 

 

5 
นางกนกพร เพ่ิมพานิช เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ขอนำเรียนว่าการเลือกเลขานุการนี้ ตาม 
เลขานุการสภาชั่วคราว ระเบียบข้อ 13 วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้นำความในข้อ 8 มาใช้

บังคับโดยอนุโลม คือ ให้สมาชิกเป็นผู้เสนอ 1 ท่าน และมีผู้รับรองอย่าง
น้อย 2 ท่าน 

 

นางทองแดง ถุนนอก เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม       
นายทองแดง ถุนนนอก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร ขอเสนอ         
นางกนกพร เพ่ิมพานิช เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลถาวรครับ 

 

นายแสง ชะนะพันธ์ ขอผู้รับรอง 2 คนครับ 
รองประธานสภาฯ  
 

นางบาปิต้า เชษฐราช ดิฉัน นางบาปิต้า เชษฐราช สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร ขอรับรองค่ะ 
 

นางวรรณา เนาวบุตร ดิฉัน นางวรรณา เนาวบุตร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร ขอรับรองค่ะ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือก นางกนกพร เพ่ิมพานิช เป็นเลขานุการสภาเทศบาล
ตำบลถาวร  

 

     5.2 เรื่อง การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
นายแสง ชะนะพันธ์  ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องให้สมาชิกได้  
รองประธานสภาฯ  รับทราบครับ  
 

นางกนกพร เพ่ิมพานิช  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
เนื่องจากวันนี้ซึ่งเป็นการประชุมการพิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณ

 รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งในขั้นตอนนี้จะต้องมีขั้นตอน
 ในการพิจารณางบประมาณข้ันแปรญัตติ หากสภาเทศบาลตำบลถาวรมีการ
 รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2566 ฉนั้นจึงต้องมีการดำเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติซึ่ง
 เป็นคณะกรรมการที่ดำเนินการเฉพาะในการที่จะพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
 ค่ะ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
 ท้องถิ่น เลขานุการสภาฯ พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
 2554 ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ 

1. คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มี
จำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

2. คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
    บุคคลที่ไม่ได้ เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกิน
    เจ็ดคนกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การ
    บริหารส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการวิสามัญทั้งคณะไม่ได้ในการตั้งคณะ 

 
/กรรมการ... 
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กรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อผู้เป็นหรือ

 มิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
 วิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจำนวนกรรมการวิสามัญทั้งหมด ซึ่งในวันนี้ก็
 จะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติของเทศบาลตำบลถาวรค่ะ  

 

นายแสง ชะนะพันธ์  สภาเทศบาลตำบลถาวรจะเลือกคณะกรรมการแปรญัตติจำนวนกี่คนครับ   
รองประธานสภาฯ  และขอมติด้วยครับ 
 

นางวรรณา เนาวบุตร  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน      
    นางวรรณา เนาวบุตร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร ขอเสนอ  

คณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 5 คนค่ะ 
 

นายแสง ชะนะพันธ์  มีท่านใดเห็นว่าจะเสนอนอกเหนือจากนี้หรือไม่มีครับ  หากไม่มีถือว่าสภา 
รองประธานสภาฯ  เทศบาลตำบลถาวรได้กำหนดคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 5 คน ขอให้ 

ท่านสมาชิกเสนอชื่อบุคคลที่จะเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 ขอให้ 
เสนอได้ครับ 

 

นางประมวล ลำมะนา  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน  
    นางประมวล ลำมะนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร ขอเสนอ นายโขม      
    อ่อนวาที เป็นคณะกรรมการแปรญัตติค่ะ 
 

นายแสง ชะนะพันธ์  ขอผู้รับรองครับ 
รองประธานสภาฯ   
 

นางวรรณา เนาวบุตร  ดิฉัน นางวรรณา เนาวบุตร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร ขอรับรองค่ะ 
 

นางพรเพ็ญ ทองดล  ดิฉัน นางพรเพ็ญ ทองดล สมาชิกภาเทศบาลตำบลถาวร ขอรับรองค่ะ 
 

นายแสง ชะนะพันธ์  ท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ มีท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่ครับ 
รองประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ผมขอให้เลขานุการสภาฯ นับจำนวนผู้เข้าประชุมครับ 
 

นางกนกพร เพ่ิมพานิช  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขณะนี้ 
เลขานุการสภาฯ   สมาชิกอยู่ในห้องประชุมจำนวน 11 คน ถือว่าครบองค์ประชุมค่ะ 
 

นายแสง ชะนะพันธ์  ท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ มีท่านใดเห็นชอบให้ นายโขม อ่อนวาที เป็น 
รองประธานสภาฯ  คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 โปรดยกมือครับ 
    -เห็นชอบ 11 เสียง 
    -ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    -งดออกเสียง - คน 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายโขม อ่อนวาที เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
    คนที่ 1 ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง เป็นเอกฉันท์ 
 

/นายแสง... 



 

 

 

 

7 
นายแสง ชะนะพันธ์  ลำดับต่อไปขอให้ท่านสมาชิกเสนอชื่อบุคคลที่จะเป็นคณะกรรมการแปร 
รองประธานสภาฯ  ญัตติคนที่ 2 ขอให้เสนอได้ครับ 
 

นางวรรณา เนาวบุตร  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน           
    นางวรรณา เนาวบุตร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร ขอเสนอ นาง 
    ประมวล ลำมะนา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติค่ะ 
นายแสง ชะนะพันธ์  ขอผู้รับรองครับ 
รองประธานสภาฯ   
 

นางสมคิด ศรีลาแสง  ดิฉัน นางสมคิด ศรีลาแสง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร ขอรับรองค่ะ 
 

นายประวุฒิ พิพ่วนนอก  ผม นายประวุฒิ พิพ่วนนอก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร ขอรับรองครับ 
 

นายแสง ชะนะพันธ์  ท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ มีท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่ครับ 
รองประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ผมขอให้เลขานุการสภาฯ นับจำนวนผู้เข้าประชุมครับ 
 

นางกนกพร เพ่ิมพานิช  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขณะนี้ 
เลขานุการสภาฯ   สมาชิกอยู่ในห้องประชุมจำนวน 11 คน ถือว่าครบองค์ประชุมค่ะ 
 

นายแสง ชะนะพันธ์  ท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ มีท่านใดเห็นชอบให้ นางประมวล ลำมะนา  
รองประธานสภาฯ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 โปรดยกมือครับ 
    -เห็นชอบ 11 เสียง 
    -ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    -งดออกเสียง - คน 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นางประมวล ลำมะนา เป็นคณะกรรมการแปร
    ญัตติ คนที่ 2 ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

นายแสง ชะนะพันธ์  ลำดับต่อไปขอให้ท่านสมาชิกเสนอชื่อบุคคลที่จะเป็นคณะกรรมการแปร 
รองประธานสภาฯ  ญัตติคนที่ 3 ขอให้เสนอได้ครับ 
 

นางสาวศิริมาศ เบ็ญณรงค์ เรียนท่านประธานสภาที่เคาพรพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน 
    นางสาวศิริมาศ เบ็ญณรงค์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร ขอเสนอ นาย
    ประวุฒิ พิพ่วนนอก เป็นคณะกรรมการแปรญัตติค่ะ 
 

นายแสง ชะนะพันธ์  ขอผู้รับรองครับ 
รองประธานสภาฯ   
     

นายวิเชียร ศิลปักษา  ผม นายวิเชียร ศิลปักษา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร ขอรับรองครับ 
 

นางบาปิต้า เชษฐราช  ดิฉัน นางบาปิต้า เชษฐราช สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร ขอรับรองค่ะ 
 

นายแสง ชะนะพันธ์  ท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ มีท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่ครับ 
รองประธานสภาฯ  ถ้าไม่ม ีผมขอให้เลขานุการสภาฯ นับจำนวนผู้เข้าประชุมครับ 

/นางกนกพร... 



 

 

 

 

8 
นางกนกพร เพ่ิมพานิช  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขณะนี้ 
เลขานุการสภาฯ   สมาชิกอยู่ในห้องประชุมจำนวน 11 คน ถือว่าครบองค์ประชุมค่ะ 
 

นายแสง ชะนะพันธ์  ท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ มีท่านใดเห็นชอบให้ นายประวุฒิ พิพ่วนนอก
รองประธานสภาฯ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 โปรดยกมือครับ 
    -เห็นชอบ 11 เสียง 
    -ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    -งดออกเสียง - คน 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายประวุฒิ พิพ่วนนอก เป็นคณะกรรมการแปร
    ญัตติ คนที่ 3 ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

นายแสง ชะนะพันธ์  ลำดับต่อไปขอให้ท่านสมาชิกเสนอชื่อบุคคลที่จะเป็นคณะกรรมการแปร   
รองประธานสภาฯ  ญัตติคนที่ 4 ขอให้เสนอได้ครับ 
 

นายทองแดง ถุนนอก  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม  
    นายทองแดง ถุนนอก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร ขอเสนอ นางพรเพ็ญ 
    ทองดล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติครับ 
 

นายแสง ชะนะพันธ์  ขอผู้รับรองครับ 
รองประธานสภาฯ   
 

นางประมวล ลำมะนา  ดิฉัน นางประมวล ลำมะนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาร ขอรับรองค่ะ 
 

นายโขม อ่อนวาที  ผม นายโขม อ่อนวาที สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร ขอรับรองครับ 
 

นายแสง ชะนะพันธ์  ท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ มีท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่ครับ 
รองประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ผมขอให้เลขานุการสภาฯ นับจำนวนผู้เข้าประชุมครับ 
 

นางกนกพร เพ่ิมพานิช  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขณะนี้ 
เลขานุการสภาฯ   สมาชิกอยู่ในห้องประชุมจำนวน 11 คน ถือว่าครบองค์ประชุมค่ะ 
 

นายแสง ชะนะพันธ์  ท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ มีท่านใดเห็นชอบให้ นางพรเพ็ญ ทองดล   
รองประธานสภาฯ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 โปรดยกมือครับ 
    -เห็นชอบ 11 เสียง 
    -ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    -งดออกเสียง - คน 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นางพรเพ็ญ ทองดล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
    คนที่ 4 ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

นายแสง ชะนะพันธ์  ลำดับต่อไปขอให้ท่านสมาชิกเสนอชื่อบุคคลที่จะเป็นคณะกรรมการแปร   
รองประธานสภาฯ  ญัตติคนที่ 5 ขอให้เสนอได้ครับ 

/นางพรเพ็ญ... 



 

 

 

 

9 
นางพรเพ็ญ ทองดล  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน        
    นางพรเพ็ญ ทองดล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร ขอเสนอ นางบาปิต้า 
    เชษฐราช เป็นคณะกรรมการแปรญัตติค่ะ 
 

นายแสง ชะนะพันธ์  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
รองประธานสภาฯ 
 
นายทองแดง ถุนนอก  ผม นายทองแดง ถุนนอก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร ขอรับรองครับ 
 

นางสาวศิริมาศ เบ็ญณรงค ์ ดิฉัน  นางสาวศิริมาศ เบ็ญณรงค์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร           
    ขอรับรองค่ะ 
 

นายแสง ชะนะพันธ์  ท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ มีท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่ครับ 
รองประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ผมขอให้เลขานุการสภาฯ นับจำนวนผู้เข้าประชุมครับ 
 

นางกนกพร เพ่ิมพานิช  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขณะนี้ 
เลขานุการสภาฯ   สมาชิกอยู่ในห้องประชุมจำนวน 11 คน ถือว่าครบองค์ประชุมค่ะ 
 

นายแสง ชะนะพันธ์  ท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ มีท่านใดเห็นชอบให้ นางบาปิต้า เชษฐราช  
รองประธานสภาฯ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 โปรดยกมือครับ 
    -เห็นชอบ 11 เสียง 
    -ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    -งดออกเสียง - คน 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นางบาปิต้า เชษฐราช เป็นคณะกรรมการแปร 
    ญัตติคนที่ 5 ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

นายแสง ชะนะพันธ์   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 5 คน  
รองประธานสภาฯ  เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผมขอสรุปรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติดังนี้ครับ 

1. นายโขม อ่อนวาที 
2. นางประมวล ลำมะนา 
3. นายประวุฒิ พิพ่วนนอก 
4. นางพรเพ็ญ ทองดล 
5. นางบาปิต้า เชษฐราช 

 

นางกนกพร เพ่ิมพานิช  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาทุกท่านตามมติที่สภา
เลขานุการสภาฯ   เทศบาลตำบลถาวรไดเ้ลือกคณะกรรมการแปรญัตติจำนวน 5 ท่าน 
    เรียบร้อยแล้วหลังเลิกประชุมสภาเทศบาลขอให้กรรมการแปรญัตติที่ได้รับ
    คัดเลือกได้ประชุม เพ่ือเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปร
    ญัตติที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลถาวรด้วยค่ะ 
 

/5.3 เรื่องขออนุมัติ... 
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    5.3 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
นายแสง ชะนะพันธ์  ขอให้ท่านนายกเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รองประธานสภาฯ  รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สมาชิกได้รับทราบเพ่ือ 
    ประกอบการพิจารณาครับ  
 

นางฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ดิฉัน นางฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลถาวร  ขอ 

 เสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้ 

หลักการ 
เพ่ื อขออนุ มั ติ จ ากสภ าเทศบาลตำบลถาวร ในการแก้ ไข

เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 
2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

เหตุผล 
เนื่องจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประเภทงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ของกองการศึกษา และกองสวัสดิการสังคม 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนัก
งบประมาณ เนื่องจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ได้มีการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้เป็นไปตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ฉบับธันวาคม 2564 กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จำนวน 
3 รายการ ดังนี้ 

คำชี้แจงข้อความเดิม 
1. แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบ

ลงทุ น  ห มวดค่ าครุ ภั ณ ฑ์  ป ระ เภท ครุภั ณ ฑ์ ส ำนั ก งาน  รายการ
เครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา) 

 
/ครุภัณฑ์สำนักงาน... 
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     ครุภัณฑ์สำนักงาน 
     1.1 เครื่องปรับอากาศ จำนวน 27,800 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง แบบตั้งพ้ืน
หรือแบบแขวน ขนาด 18,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง โดยรับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2545 และฉลากประหยัด
ไฟเบอร์ 5 

เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 
1 สำนักงบประมาณ (กองการศึกษา) 

1.2 ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานพับ จำนวน 11,800 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานพับ จำนวน 2 ตู้ 

ราคาตู้ละ 5,900 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้น
ปรับระดับ 3 ชั้น มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 

เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 
1 สำนักงบประมาณ (กองการศึกษา) 

2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
ส ร้ า งค ว าม เข้ ม แ ข็ ง ข อ งชุ ม ช น  งบ ล งทุ น  ค รุ ภั ณ ฑ์ ส ำนั ก ง าน 
เครื่องปรับอากาศ (กองสวัสดิการสังคม) 

     ครุภัณฑ์สำนักงาน 
     2.1 เครื่องปรับอากาศ จำนวน 27,800 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง แบบตั้งพ้ืน
หรือแบบแขวน ขนาด 18,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
27,800 บาท โดยรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม         
มอก.2134-2545 และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 

เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 
1 สำนักงบประมาณ (กองสวัสดิการสังคม) 

     2.2 เครื่องปรับอากาศ จำนวน 27,800 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง แบบตั้งพ้ืน

หรือแบบแขวน ขนาด 18,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
27,800 บาท โดยรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
มอก.2134-2545 และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 

เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 
1 สำนักงบประมาณ (กองสวัสดิการสังคม) 

คำชี้แจงข้อความใหม่ 
1. แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบ

ล งทุ น ห ม วด ค่ าค รุ ภั ณ ฑ์  ป ระ เภ ท ค รุภั ณ ฑ์ ส ำนั ก งาน  รายการ
เครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา) 

 
/ครุภัณฑ์สำนักงาน... 
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     ครุภัณฑ์สำนักงาน 

1.1 เครือ่งปรับอากาศ จำนวน 27,200 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง แบบตั้งพ้ืน

หรือแบบแขวน ขนาด 18,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง โดยรับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2545 และฉลากประหยัด
ไฟเบอร์ 5 

เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 
1 สำนักงบประมาณ (กองการศึกษา) 

     1.2 ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานพับ จำนวน 11,400 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานพับ จำนวน 2 ตู้ 

ราคาตู้ละ 5,700 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้น
ปรับระดับ 3 ชั้น มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  

 สำนักงบประมาณ (กองการศึกษา) 
2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

ส ร้ า งค ว าม เข้ ม แ ข็ ง ข อ งชุ ม ช น  งบ ล งทุ น  ค รุ ภั ณ ฑ์ ส ำนั ก ง าน 
เครื่องปรับอากาศ (กองสวัสดิการสังคม) 

   ครุภัณฑ์สำนักงาน 
2.1 เครื่องปรับอากาศ จำนวน 27,800 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง แบบตั้งพ้ืน

หรือแบบแขวน ขนาด 18,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
27,800 บาท โดยรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.  
2134-2545 และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 

เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 
1 สำนักงบประมาณ (กองสวัสดิการสังคม) 

   2.2 เครื่องปรับอากาศ จำนวน 27,200 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง แบบตั้งพ้ืน

หรือแบบแขวน ขนาด 18,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
27,200  บาท โดยรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม           
มอก.2134-2545 และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 

เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 
1 สำนักงบประมาณ (กองสวัสดิการสังคม) 

   ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลถาวร เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

นายแสง ชะนะพันธ์  ท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ มีท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการขออนุมัติ 
รองประธานสภาฯ  แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
    2565 หรือไม่ ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภานับจำนวนผู้เข้าประชุมครับ 
 

/นางกนกพร... 
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นางกนกพร เพ่ิมพานิช  ขณะนี้สมาชิกอยู่ในห้องประชุมจำนวน  11 คน ครบองค์ประชุมค่ะ 
เลขานุการสภา 
 

นายแสง ชะนะพันธ์  ท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ มีท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
รองประธานสภาฯ  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่ท่าน 
    นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติ โปรดยกมือครับ 
    อนุมัติ    จำนวน  11 เสียง 

ไม่อนุมัติ  จำนวน  -  เสียง 
    งดออกเสียง จำนวน -  คน 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
    ประจำปี พ.ศ. 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

    5.4 เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
    2565 
นายแสง ชะนะพันธ์  ขอให้ท่านนายกเสนอญัตติเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
รองประธานสภาฯ  พ.ศ. 2565 ให้สมาชิกได้รับทราบเพ่ือประกอบการพิจารณาครับ 
 

นางฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์ เรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ดิฉัน 
    นางฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์ ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
    รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลถาวร ในการโอนงบประมาณ

ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ .ศ . 2 5 6 5   ต า ม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดย
การโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล 
เนื่องจากเทศบาลตำบลถาวร สำนักปลัดเทศบาล และกอง

สวัสดิการสังคม ไม่ได้ตั้งงบประมาณ ประเภทงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอ้ีสำนักงาน, โต๊ะทำงาน) และครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์) ด้วยมีข้าราชการโอน(ย้าย) 
มาสังกัดเทศบาลตำบลถาวร ทำให้อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ 
จึงมีความจำเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลถาวรจึงขออนุมัติ 

 
 

/โอนงบประมาณ... 
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โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามระเบียบ

 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
 ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดย
 การโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 

โอนลด 
1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานบริหารทั่ วไป

เกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) 
เงิน เดือนพนักงานเทศบาล  งบประมาณตั้ งไว้  1 ,479 ,960 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 375,830 บาท เนื่องจากงบประมาณ
คงเหลือมีเพียงพอสามารถโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้ จึงขออนุมัติโอน
ลด 12,000 บาท   

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร 
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) เงินเดือนพนักงานเทศบาล งบประมาณตั้งไว้ 
3,778,080 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 1,300,880 บาท 
เนื่องจากงบประมาณคงเหลือมีเพียงพอสามารถโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ได้ จึงขออนุมัติโอนลด 49,300 บาท 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
เก้าอ้ีสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 

1.1 เก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน 6,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงานแบบมีล้อเลื่อน จำนวน 1 ตัวๆ

ละ 6,000 บาท ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ขออนุมัติจัดซื้อตามราคาที่จัดหาได้ใน
ท้องถิ่น (กองสวัสดิการสังคม)  

1.2 เก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน 6,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงานแบบมีล้อเลื่อน จำนวน 2 ตัวๆ

ละ 3,000 บาท ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ขออนุมัติจัดซื้อตามราคาที่จัดหาได้ใน
ท้องถิ่น (กองสวัสดิการสังคม)  

รวมโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่กองสวัสดิการสังคม จำนวน 
12,000 บาท  

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ ์ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะทำงาน (สำนักปลัด) จำนวน 1 
รายการ ดังนี้ 

 
/2.1 โต๊ะทำงาน... 
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2.1 โต๊ะทำงาน จำนวน 3,800 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัวๆละ 3,800 บาท 

ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ 1 
สำนักงบประมาณ ขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท่ีจัดหาได้ในท้องถิ่น   

3. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัด) 

3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 34,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน

สำนักงาน ราคา 17,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง  
    คุณลักษณะพื้นฐาน 

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) และ 4 
 แกนเสมือน (4 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
 ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max  
 Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.7 GHz จำนวน 
 1 หน่วย  

-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory 
 รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 

    -มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 
    GB 

-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 
 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB     

จำนวน 1 หน่วย  
-มี  DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้ งภายใน (Internal) หรือภายนอก 

 (External) จำนวน 1 หน่วย  
-มี ช่ อ ง เ ชื่ อ ม ต่ อ ร ะ บ บ เค รื อ ข่ า ย  (Network Interface) แ บ บ 

 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
    -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ RSB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
    -มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 

-มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ 
 FHD (1920x1080) 

    -สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth 
3.2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 

Printer) จำนวน 4,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก

พิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 4,000 บาท 
 
 

/คุณลักษณะ... 
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    คุณลักษณะพื้นฐาน 
-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

 จากโรงงานผู้ผลิต 
    -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
    -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 
    19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที 
    -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 
    หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
    -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 
    1 ช่อง 
    -มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 

-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของ
 กระดาษเองได้ 

 
3.3 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  

 (Ink Tank Printer) จำนวน 7,500 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง

 ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 7,500 บาท 
    คุณลักษณพื้นฐาน 

-เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายใน
 เครื่องเดียวกัน 

    -เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
    จากโรงงานผู้ผลิต 
    -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
    -มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อ
    นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
    -มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที 
    (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 

-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได ้
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 หรือ 

 600x1,200 dpi 
    -มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
    -สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ 
    -สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา 
    -สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
 

/-มีช่องเชื่อมต่อ... 
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    -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 
    1 ช่อง 
    -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 หรือ
    ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย 
    Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
    -มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 

-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของ
 กระดาษเองได้ 

รวมงบประมาณที่ขออนุมัติโอนเพ่ิมเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
สำนักปลัด จำนวน 49,300 บาท 

     ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลถาวร เพ่ือ 
    พิจารณาต่อไป 
 

นายแสง ชะนะพันธ์  ท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ มีท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการขออนุมัติ 
รองประธานสภาฯ  โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ถ้าไม่มี ขอให้
    เลขานุการสภานับจำนวนผู้เข้าประชุมครับ 
 

นางกนกพร เพ่ิมพานิช  ขณะนี้สมาชิกอยู่ในห้องประชุมจำนวน 11 คน ครบองค์ประชุมค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 
 

นายแสง ชะนะพันธ์  ท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ มีท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนงบประมาณ 
รองประธานสภาฯ  รายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติ โปรดยกมือครับ 
     -เห็นควรอนุมัติ  จำนวน  11  เสียง 
     -ไม่เห็นควรอนุมัติ จำนวน  -  เสียง 
     -งดออกเสียง - คน 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ด้วย
    คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

 5.5 การพิจารณาร่างเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 วาระท่ี 1 (ขั้นรับหลักการ) 

นายแสง ชะนะพันธ์  เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   
รองประธานสภาฯ พ.ศ. 2566 วาระท่ี 1 (ขั้นรับหลักการ) ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อ

ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง เชิญครับ 
 

 
 
 
 

/นางกนกพร... 
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นางกนกพร เพ่ิมพานิช  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  ตาม   
เลขานุการสภาฯ   พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14 พ.ศ.   
    2562) มาตรา 62 จัตวา ให้สภาเทศบาลพิจารณาร่างเทศบัญญัติ  
    งบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 62 ตรี วรรคห้า ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบ
    วันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติจากนายกเทศมนตรี หากสภาเทศบาล
    พิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดหรือมีมติไม่เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติ
    นั้นให้ร่างเทศบัญญัตินั้นตกไปและให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายใน
    ปีงบประมาณปีที่แล้วไปพลางก่อน ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
    เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้มีคำสั่งยุบสภาเทศบาล  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  

ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะ
อภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้น
พอสมควรแล้ว เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง 
สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้  

ข้อ 48 ในกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณ ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น เพ่ือเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการหาข้อ
ยุติตามจำนวนที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกำหนด โดย
ให้ผู้นำวิธีการเลือกในข้อ 12 แห่งระเบียบนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม แล้วแจ้ง
มติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณและรายชื่อกรรมการหาข้อ
ยุติฝ่ายสภาท้องถิ่น กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลให้แจ้งผู้ว่า
ราชการจังหวัดทราบ กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลให้แจ้งนายอำเภอ
ทราบ ทั้งนี้ให้ดำเนินการภายในสามวันนับแต่วันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับ
หลักการ ให้ประธานสภาท้องถิ่นทำหนังสือแจ้งมติของสภาท้องถิ่นที่ไม่รับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารทราบในวันถัดจากวันที่
สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ 

ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้า
จะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติด้วยภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภา
ท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใด
เห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็น
หนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการ 

/แปรญัตติ... 
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แปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภา

 ท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติการเสนอคำแปรญัตติให้อนุโลมใช้
 ตามแบบท้ายระเบียบนี้ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการ
 พิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอคำแปรญัตติด้วยวาจาได้  
 นำเรียนเสนอท่ีประชุมสภาค่ะ ขอบคุณค่ะ 

 

นายแสง ชะนะพันธ์  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
รองประธานสภาฯ  รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วาระท่ี 1 ต่อที่ประชุมสภา 
    เทศบาล เชิญครับ 
 

นางฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
    ดิฉัน นางฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์ นายกเทศมนตรีตำบถาวร ขอเสนอ
    ญัตติเรื่อง ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
    2566 วาระท่ี 1 (ขั้นรับหลักการ) บันทึกหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้ 

คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร 
บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลถาวร จะได้เสนอ

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลถาวรอีก
ครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลถาวร จึงขอชี้แจง
ให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 

 
1. สถานะการคลัง 
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้ 
1.1.1 เงินฝากธนาคาร  จำนวน   29,976,509.68 บาท 
1.1.2 เงินสะสม  จำนวน   32,799,661.89 บาท 
1.1.3 เงนิทุนสำรองเงินสะสม จำนวน  9,153,461.72 บาท 
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  

จำนวน      0  โครงการ รวม  0  บาท 
1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จำนวน 0 โครงการ 

    รวม  0  บาท 
    1.2 เงินกู้คงค้าง  จำนวน  0 บาท 

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2.1 รายรับจริง จำนวน 50,817,038.24 บาท 

    
/หมวดภาษี... 
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หมวดภาษีอากร  จำนวน  68,933.13  บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาติ    

จำนวน  269,432.50  บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน  165,571.72  บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์ 

  จำนวน  252,064.00  บาท 
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน  167,187.06   บาท 
    หมวดรายได้จากทุน จำนวน  0.00   บาท 
    หมวดภาษีจัดสรร จำนวน  20,804,064.99 บาท 
    หมวดเงินอุดหนุน จำนวน  29,089,784.84  บาท 
    2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  

จำนวน  407,244.00  บาท 
    2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 46,637,429.14 บาท ประกอบด้วย 
    งบกลาง   จำนวน  15,102,182.22 บาท 
    งบบุคลการ  จำนวน  16,156,020.03 บาท 
    งบดำเนินงาน  จำนวน  12,159,101.52 บาท 
    งบลงทุน  จำนวน  638,090.00  บาท 
    งบเงินอุดหนุน  จำนวน  2,582,035.37 บาท 
    งบรายจ่ายอื่น  จำนวน  0.00    บาท 
    2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
       จำนวน  407,244.00  บาท 
    2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่    

จำนวน   937,000.00 บาท 
   2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม  

  จำนวน  0.00  บาท 
     2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ 

      จำนวน  0.00  บาท  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

/คำแถลง... 



 

 

 

 

คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลถาวร 
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 

1. รายรับ 
 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

ประมาณการ 
ปี 2566 

รายได้จัดเก็บเอง    
     หมวดภาษีอากร 68,933.13 126,000.00 385,000.00 
     หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

269,432.50 296,700.00 287,000.00 

     หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 165,571.72 274,000.00 280,000.00 
     หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย์ 

252,064.00 415,000.00 430,000.00 

     หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 167,187.06 86,000.00 123,000.00 
     หมวดรายได้จากทุน 0.00 5,000.00 5,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 923,188.41 1,212,700.00 1,510,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

     หมวดภาษีจัดสรร 20,804,064.99 22,761,000.00 24,100,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
20,804,064.99 22,761,000.00 24,100,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   

     หมวดเงินอุดหนุน 29,089,784.84 32,026,300.00 32,360,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

29,089,784.84 32,026,300.00 32,360,000.00 

รวม 50,817,038.24 56,000,000.00 57,970,000.00 
2. รายจ่าย 

 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

ประมาณการ 
ปี 2566 

จ่ายจากงบประมาณ    
     งบกลาง 15,102,182.22 16,271,820.00 16,671,350.00 
     งบบุคลากร 16,156,020.03 20,526,200.00 21,226,750.00 
     งบดำเนินงาน 12,159,101.52 14,781,280.00 14,477,600.00 
     งบลงทุน 638,090.00 1,691,400.00 2,984,700.00 
     งบเงินอุดหนุน 2,582,035.37 2,729,300.00 2,609,600.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 46,637,429.14 56,000,000.00 57,970,000.00 

/บันทึกหลักการ... 
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 บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลถาวร 
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ด้าน รวม 

ด้านบริหารทั่วไป  
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,202,560 
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,366,190 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
     แผนงานการศึกษา 10,030,660 
     แผนงานสาธารณสุข 2,821,360 
     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2,543,880 
     แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 728,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,620,720 
     แผนงานการเกษตร 1,062,280 
     แผนงานการพาณิชย์ 923,000 
ด้านการดำเนนิงานอ่ืน  
     งบกลาง 16,671,350 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 57,970,000 
 

เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลถาวร 
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. 
2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 60 มาตรา 62 
และมาตรา 65 จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลถาวร 
และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้ เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 
เป็นต้น ไป 

 
/ข้อ3 งบประมาณ... 

 

22 



 

 

 

 

23 
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็น

จำนวน รวมทั้งสิ้น 57,970,000 บาท 
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวด

ภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 57,970,000 
บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี ้

    แผนงาน    ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป 

    แผนงานบริหารงานทั่วไป    14,202,560 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน  3,366,190 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
    แผนงานการศึกษา    10,030,660 
    แผนงานสาธารณสุข    2,821,360 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  2,543,880 
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 728,000 

ด้านการเศรษฐกิจ 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   5,620,720 
    แผนงานการเกษตร    1,062,280 
    แผนงานการพาณิชย์    923,000 

ด้านการดำเนนิงานอ่ืน 
    แผนงานงบกลาง     16,671,350 
    งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น   57,970,000 

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวน
รวมทั้งสิ้น  0 บาท   

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลถาวร ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลถาวร มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไป
ตามเทศ บัญญัตินี้ ขอบคุณท่านประธานค่ะ 

 

นายแสง ชะนะพันธ์  ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
รองประธานสภาฯ  รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) มี
    สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หรือไม่ ถ้ามีขอเชิญครับ 

  
 
 

/นายทองแดง... 
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นายทองแดง ถุนนอก เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม 

นายทองแดง ถุนนอก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร ผมขอสอบถาม
เฉพาะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน บางหมู่ได้บางหมู่ก็ไม่ได้เหมือนปีที่ผ่านมาครับ 
ผมขอสอบถามกรณีของหมู่ที่ 3 ท่านทำลาดยางจากร้านค้าสหกรณ์ ถึงบ้าน
นายวีระ ศรีโนนม่วง แต่จะทำจริงๆจากบ้านนายดำ พนมรัตน์ ถึงบ้านนาย 
วีระ ศรีโนนม่วง ใช่หรือไม่ครับ ระยะทาง 100 กว่าเมตร   

 

นางแสง ชะนะพันธ์ ขอเชิญนายกตอบข้อสงสัยของท่านทองแดงครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นางฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอนำ
เรียนชี้แจงอย่างนี้นะคะว่า ตอนที่เราประชุมกันก่อนที่จะทำร่างเทศบัญญัติ
ฉบับนี้นะคะ ดิฉันเข้าใจปัญหาของพ่ีน้องประชาชน ทุกที่มีปัญหามากน้อย
พอๆกัน แต่ที่อยู่ในแผนทำจากแยกร้านค้าสหกรณ์ - บ้านนายวีระ ศรีโนน
ม่วง เมื่อเราดูสภาพปัญหาของพ่ีน้องที่หนักๆ หลายหมู่ทั้ง 2 เขตรวมกัน 
เทศบาลตำบลถาวรต้องรับผิดชอบ งบประมาณที่นำเสนอครั้งแรก 4 ล้าน
กว่า กลายเป็นว่า งบประมาณที่จะทำเป็น 60 ล้านกว่า ซึ่งเกินความเป็น
จริง ตัดงบลดลงมาให้สอดคล้องกับความเป็นจริงที่เราสามารถทำได้ เราตัด
หลายโครงการ โดยเฉพาะแผนงานการเกษตร ตัวที่ท่านทองแดงถาม ก็ตัด
เหมือนกัน โดยเริ่มจากบ้านนายดำ พนมรัตน์ ถึงบ้านนายวีระ ศรีโนนม่วง 
ซึ่งมีประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบมาด้วยค่ะ 

 

นายแสง ชะนะพันธ์ มีท่านใดมีข้อสงสัยอีกหรือไม่ครับ ถ้ามีขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นางพรเพ็ญ ทองดล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน 
นางพรเพ็ญ ทองดล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร ขอสอบถามว่า 
ประมาณราคาค่าก่อสร้างของโครงการของหมู่ที่ 11 ในเอกสารที่ให้มาไม่มี
รายละเอียดเลย ขอให้ทางกองช่างดำเนินการด้วยค่ะ   

 

นายแสง ชะนะพันธ์ ขอให้เจ้าหน้าที่ดูให้ด้วยนะครับ มีท่านใดมีข้อสงสัยอีกหรือไม่ครับ ถ้ามีขอ 
รองประธานสภาฯ เชิญครับ 
  

นายประวุฒิ พิพ่วนนอก เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม 
นายประวุฒิ พิพ่วนนอก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร ผมมีข้อสงสัย
เกี่ยวกับจ่ายจากงบประมาณ ซึ่งก็มีเกี่ยวกับงบกลางปี พ.ศ. 2564 และก็มี
ประมาณการ ปี 2565 และ ปี 2566 รู้สึกว่าที่ผ่านมา 15 ล้าน ประมาณ
การไป 16 ล้าน ปี 2566 ก็ 16 ล้าน แต่สำหรับงบบุคลากร รู้สึกว่าจะสูง 
ปี 64 ประมาณการ 16 ล้าน ปี 2565 ประมาณ 20 ล้าน และปี 2566 
ประมาณการ 21 ล้าน ก็เลยบั่นทอนงบดำเนินงาน ก็เลยสงสัยขอให้ชี้แจง 

/เรื่องตัวเลข... 
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เรื่องตัวเลขด้วยครับ ส่วนงบลงทุน ปี 2564 ก็น้อย ในส่วนของปี 2565 

 และปี 2566 ก็เพ่ิมทวีคูณ  งบบุคลากรตัวเลขสูงมากครับที่สงสัยขอให้
 ชี้แจงให้ทราบด้วยครับ 

 
นายแสง ชะนะพันธ์ มีสมาชิกสงสัยเกี่ยวกับงบบุคลากร ปี 2564 และปี 2565 ทุกกองก็เลย 
รองประธานสภาฯ อยากซักถามปี 2565 และปี 2566 เกี่ยวกับงบประมาณ ขอให้นายก

ชี้แจงครับ 
  
นางฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์ เรียนท่านประธานสภาที่ เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

สำหรับงบบุคลากร ที่ตั้งเพ่ิมขึ้นมีเหตุผลความจำเป็นในการตั้งเพ่ิม ใน
รายละเอียดให้ จนท.งบประมาณชี้แจงค่ะ  

 
นางกนกพร เพ่ิมพานิช เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่

ท่านสมาชิกได้สอบถาม งบกลาง จ่ายจริงไป 15 ล้าน ปีนี้เราตั้งเพ่ิมขึ้นเป็น 
16 ล้าน เนื่องจากงบกลางของเทศบาลตำบลถาวร จะเป็นในเรื่องของเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ จากการตรวจสอบงบประมาณ คือ 14 ล้านของ เฉพาะ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ มีคนอายุเพ่ิมขึ้น ส่วนงบบุคลากร สำหรับ
พนักงานเทศบาลทุกท่านก็จะมีการเลื่อนขั้นประจำปี และงบประมาณของ
เทศบาลตำบลถาวรก็เป็นไปตามแผนอัตรากำลังที่ตั้งไว้ค่ะ 

 
นายแสง ชะนะพันธ์ ทุกท่านเข้าใจนะครับ ตามท่ีท่านปลัดได้ชี้แจง มีท่านใดมีข้อสงสัยอีกหรือไม่ 
รองประธานสภาฯ ครับ ขอเชิญท่านวรรณาครับ 
 

นางวรรณา เนาวบุตร เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ดิฉัน นางวรรณา เนาวบุตร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร มีข้อสงสัยใน
เรื่องงบประมาณของเขต 2 งบประมาณดูแล้วได้ 6 แสน แต่ เขต 1 
งบประมาณได้เยอะกว่า อยากขอความกรุณาแบ่ง งบประมาณ.มาทางเขต 
2 ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ 

 
นายแสง ชะนะพันธ์ เชิญนายกชี้แจงครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นางฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์ จริงแล้วเวลานี้เราคือ ทต.ถาวรไม่อยากให้คิดว่าเป็นเขต 1 -2 ดิฉันเป็น
นายกคนเดียว ต้องดูแลทุกตารางนิ้วของเทศบาลตำบลถาวรดิฉันได้ลงไปรู้
ปัญหาความจำเป็นว่าอันไหนเดือดร้อนมากก็ต้องดำเนินการก่อน กรณีมี
หนังสือแจ้งมา ดิฉันได้ขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งขอไปทั้งทางเขตที่ 1 
และเขต 2 หลายโครงการปรากฏว่าที่แจ้งมา โครงการที่ได้รับเงิน 

 
/อุดหนุน... 
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อุดหนุนมาได้งบประมาณทำถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต จากบ้านนายคำวัง 

 เนาวบุตร ออกไปทางบ้านยาง ระยะทาง 2 กิโลกับอีก 22 เมตร และจาก
 บ้านนายโขม อ่อนวาที ไปทางบ้านดงชุมพร 450 เมตร แล้วงบประมาณ
 ของเราที่มีอยู่ความจำเป็นเดือดร้อน ถนนสายหน้าบ้านนางสร้อย มาดี ถึง
 บ้านนางตวน เที่ยงนา ใครๆสัญจรไปมาจะเห็นว่าวิกฤตมากจำเป็นต้อง
 ได้รับการดูแลแก้ไขทำรางระบายน้ำเพ่ือแกไ้ขปัญหาตรงนี้ การทำราง 
 ระบายน้ำใช้งบประมาณเยอะ เนื่องจากงบประมาณของเรามีจำกัดก็เลยตัด
 ทำตรงบ้านนายวัฒนา สายสุด ถึงบ้านนางตวน เที่ยงนา นั่นคือการแก้ไข
 ปัญหาเบื้องต้น และทางเขต 2 หน้าบ้านนางปัท สุระขันธ์ และหน้าบ้าน
 ท่านแสง ชะนะพันธ์ เราจะต้องแก้ไขปัญหาร่วมกัน ท่านสมาชิกท่านใดที่อยู่
 ในพ้ืนที่ เวลาเกิดฝนตก มีปัญหาก็ขอให้ไปดูแล แล้วเราจะได้นำเข้าสู่ร่าง
 เทศบัญญัติเสนอต่อสภาเพ่ือดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ ส่วนงบประมาณถ้า
 หากมีเงินท่วมมาเราจะทำงบประมาณเพ่ิมเติมได้ ทุกสิ่งอย่างเราต้องร่วมกัน
 แก้ไขปัญหา ขอบคุณท่านประธานค่ะ 

 

นายแสง ชะนะพันธ์ มีท่านใดมีข้อสงสัยอีกหรือไม่ครับ เชิญครับท่านท่านทองแดง 
รองประธานสภาฯ 
 

นายทองแดง ถุนนอก  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม 
นายทองแดง ถุนนอก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร เสริมของท่านวรรณา 
ในเรื่อง งปม ของเขต 2 งบประมาณ 6 แสนกว่า ของเขต 1 งบประมาณ 
ล้านกว่าบาท ซึ่งห่างกันพอสมควร ใกล้เคียงกันสักนิดก็ไม่ว่า กรณีหมู่ที่ 8 
ถามว่า โครงการได้ส่งมาแล้วแต่เวลาบรรจุในเทศบัญญัติไม่มี ถ้าหากมีเงิน
เพ่ิมมาขอให้ดูในส่วนตรงนี้ด้วย และอีกอย่างคือ ถนนสายถาวรไปเจริญสุข 
สายหน้าบ้านท่านนายก ขอให้ท่านพิจารณาด้วยครับ 

 

นายแสง ชะนะพันธ์ ฝากท่านนายกด้วยครับ ช่วยพิจารณาเส้นหน้าบ้านผมด้วย มีท่านใดสงสัย 
รองประธานสภาฯ อีกหรือไม่ครับ ถ้าหากไม่มีผมขอให้เลขานุการสภาฯ นับจำนวนผู้เข้าประชุม

เพ่ือขอมติต่อไปครับ 
 

นางกนกพร เพ่ิมพานิช วันนี้เป็นการพิจารณารับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
เลขานุการสภาฯ ประจำปี พ.ศ. 2566 วาระท่ี 1 ก็ขอนับจำนวนผู้เข้าประชุม ขณะนี้สมาชิก

สภาอยู่ในห้องประชุมจำนวน 11 คน ครบองค์ประชุมค่ะ 
  

นายแสง ชะนะพันธ์ ท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ มีท่านใดเห็นควรรับหลักการแห่งร่างเทศ 
รองประธานสภาฯ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วาระท่ี 1

โปรดยกมือครับ 
  -เห็นควรรับหลักการ จำนวน 11 เสียง  
  -ไม่เห็นควรรับหลักการ จำนวน - เสียง 
  -งดออกเสียง  -ไม่มี 

/มติที่ประชุม... 



 

 

 

 

27 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นควรรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วาระท่ี 1 เวลา 11.14 น. ด้วยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉันท์ 

 

นายแสง ชะนะพันธ์     เมื่อที่ประชุมสภามีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
รองประธานสภาฯ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วาระที่ 1 ขั้นตอนรับหลักการแล้ว  
    ลำดับต่อไป ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่ 
    เกี่ยวข้อง 
 

นางกนกพร เพ่ิมพานิช ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45 “ญัตติร่าง

ข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ในการพิจารณาสาม
วาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุม
สภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่
สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้
ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติวรรคสอง ญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการ
พิจารณาในวาระที่ 2 ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ไว้ไม่น้อยกว่า 
24 ชั่วโมงนับจากสภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่ งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการ
แล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดย
ละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปร
ญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่
สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
ผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้า
เป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ การเสนอคำแปรญัตติให้อนุโลม
ใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณี
การพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอคำแปรญัตติด้วยวาจา
ได้ ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงาน
และบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้อง
ระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ ไขเพ่ิมเติมในการแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด  

/การสงวน... 



 

 

 

 

28 
การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติ
ด้วย  และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่
น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็น
การด่วนให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วยเพ่ือแถลง
ประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น  

  วันนี้ก็อยากให้สมาชิกสภาได้เสนอวัน เวลา และสถานที่ ที่จะรับคำ
แปรญัตติค่ะ 

 
นายแสง ชะนะพันธ์  ผมขอหารือที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าเห็นควรกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปร
ประธานสภาฯ   ญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ เวลา และสถานที่รับคำแปรญัตติ ขอเชิญ
    ท่านสมาชิกได้แสดงความคิดเห็นหรือเสนอญัตติต่อไป ขอเชิญครับ  
 
นางบาปิต้า เชษฐราช  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน 
    นางบาปิต้า เชษฐราช สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร ขอเสนอรับคำแปร
    ญัตติ จำนวน 3 วัน คือในวันที่ 15 , 16 และวันที่ 17 เวลา 08.30 น. - 
    16.30 น. ในวันและเวลาราชการ และกำหนดให้ห้องประชุมสภาเทศบาล
    ตำบลถาวรเป็นสถานที่รับคำแปรญัตติค่ะ 
 
นายแสง ชะนะพันธ์  ตามที่ท่านบาปิต้า เชษฐราช เสนอระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ เวลา และ 
ประธานสภาฯ   สถานที่รับคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติไปแล้ว มีท่านใดจะเสนอ 
    เพ่ิมเติมนอกเหนือจากนี้หรือไม่ครับ หากไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมในการ 
    กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ เวลา และสถานที่รับคำแปรญัตติต่อ
    คณะกรรมการแปรญัตติ ขอให้เลขานุการสภาฯ นับจำนวนผู้เข้าประชุมครับ 
 
นางกนกพร เพ่ิมพานิช  ขณะนี้สมาชิกอยู่ในห้องประชุมจำนวน 11 คน ครบองค์ประชุมค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 
 
นายแสง ชะนะพันธ์  ท่านสมาชิกครับ มีท่านใดเห็นควรให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ   ในวันที่ 15, 16 และวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. 
    ในวันเวลาราชการ และกำหนดให้ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลถาวรเป็น
    สถานที่รับคำแปรญัตติ โปรดยกมือครับ 
     -เห็นควรให้กำหนด จำนวน 11 เสียง 
     -ไม่เห็นควร  จำนวน - เสียง 
     -งดออกเสียง  จำนวน - คน 
      

 
 
 

/มติที่ประชุม... 



 

 

 

 

29 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ในวันที่ 15 
    สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ใน
    วันเวลาราชการ และกำหนดให้ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลถาวรเป็น
    สถานที่รับคำแปรญัตติ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
  

นายแสง ชะนะพันธ์ ต่อไปขอเข้าระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ ครับ 
รองประธานสภาฯ  
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง อ่ืนๆ 
นายแสง ชะนะพันธ์  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ ถ้ามีขอเชิญครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นางสาวศิริมาศ เบ็ญณรงค์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
    ดิฉัน นางสาวศิริมาศ เบ็ญณรงค์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร มีเรื่ อง
    จะฝาก 3 เรื่องที่พ่ีน้องฝากมา 

1. เรื ่องไฟฟ้าส่องสว่างไม่ติด 3 จุด คือ จุดที ่ 1 บ้านนายสนั ่น 
อ้อมทองหลาง จุดที่ 2 บ้านนางเหลา สอาดชอบ และจุดที่ 3 บ้านนาย
นิพนธ์ เหลวกูล  

2. เรื่องของโรงเรียนบ้านโคกสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ท่าน
รณชัย สมานชาติ ฝากมาว่าจะจัดงานแข่งกีฬาสี ขอความอนุเคราะห์
จากสมาชิก ขอความอนุเคราะห์ถ้วยรางวัลจำนวน 6 ถ้วย เพ่ือมอบเป็น
รางวัลให้กับนักเรียน และขอทีมฟุตบอลทีมผู้นำตำบลถาวรแข่งขันเปิด
งานร่วมกับทีมผู้นำท้องถิ่นตำบลหนองไทรเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของ
สองตำบล  

3. ถนนหน้าบ้านนายสำเนา จงพิมาย - ถนนดำคลองป่าโจด ไม่
ทราบว่าพอจะมีงบประมาณในการซ่อมแซมบ้างหรือไม่คะ เนื่องจากผิว
ถนนเดิมชำรุด เพราะเส้นนี้แทบจะเป็นเส้นหลักในการสัญจร  

 

นายแสง ชะนะพันธ์  ขอเชิญท่านนายกชี้แจงครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นางฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
เรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง มอบหมายให้รองนายกลงไปดู เรื่องที่ 2 เรื่อง ผอ.

 โรงเรียนบ้านโคกสำราญขอให้ผู ้นำของเราส่งทีมเข้าร่วมเพื ่อเชื ่อม
 ความสัมพันธ์ของสองตำบล ขอมอบหมายให้ท่านรองสภาจัดทีมเข้าร่วม
 ด้วย ส่วนเรื ่องจะสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาค่อ ยคุยกัน ฝ่าย
 บริหารท่านมีมติอย่างไรก็จะพิจารณาร่วมด้วย ส่วนเรื่องที่ 3 ถนนหน้า
 บ้านนายสำเนา จริงๆแล้วเราบรรจุไว้ในแผน โครงการหลายโครงการที่
 เราไม่สามารถที่จะของบประมาณได้เป็นโครงการที่ทางผู้นำชุมชนเสนอ
 มาเทศบาล เทศบาลบรรจุไว้ในแผนเมื่อมีงบประมาณก็จะไปดูในแผน  

/ถ้าไม่มี... 
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  ถ้าไม่มีในแผนก็ไม่สามารถดำเนินการได้ แต่ถนนหน้าบ้านนายสำเนา มี

   อยู่ในแผนแต่เป็นโครงการที่เกินศักยภาพ ได้แต่ซ่อมแซม ก็ขอให้อดใจ
   รอค่ะ ก็มีบ้างที่พี่น้องประชาชนไม่เข้าใจว่างบ 57 ล้านเอาไปไหนหมด 
   บอกเลยค่ะว่าอาหารเสริมนม โรงเรียนบ้านโคกสำราญ โรงเรียนบ้าน
   ถาวร โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเราใช้งบ
   ของเราทั้งสิ้น ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้สูงอายุ เราถึงต้องตั้งงบประมาณ
   รายจ่ายให้สมดุล แต่ปี พ.ศ. 2566 เป็นประมาณการที่เราคาดว่าจะ
   ได้รับเท่านั้น ถ้ามันท่วมมาเราจะไม่ลืมที่จะดำเนินการให้กับพ่ีน้อง 
   ประชาชน มีไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน ถ้าเราทำได้ไม่ทันท่วงที
   กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ขอให้สมาชิกที่อยู่ใกล้ชิดกับพ่ีน้องได้ชี้แจงให้เขา
   เข้าใจด้วยว่าเราทำไม่ได้เพราะเหตุใด ในเรื่องของการของบประมาณ
   จากการไฟฟ้า สายจากถนนดำสายหนองแต้เชื่อมต่อถนนไปบ้านยาง
   งบประมาณ 8 ล้านบาท ไฟฟ้าเพื ่อการเกษตรกำลังจะเกิดขึ ้นจาก     
   ถนนดำเลียบคลองอีแซว งบประมาณ 1 ล้าน 2 แสนบาท ขอด้วย  
   เช่นกัน  ขอจากการไฟฟ้าให้ดำเนินการให้ จากถนนดำไปจนถึงนานาง 
   รังศรี หาญสุวรรณ ในส่วนอื่นๆที่ยังมีความต้องการก็จะพยายามที่จะ
   ดำเนินการของบประมาณที่เกินศักยภาพให้กับพ่ีน้อง ขอบคุณท่าน  
   ประธานค่ะ 

 

นายแสง ชะนะพันธ์  สำหรับเรื่องกีฬา นายกก็ให้ทางสภาเรา ก็คงต้องหารือกับสมาชิกเพ่ือจัด  
รองประธานสภาฯ  ทีมเข้าร่วม มีท่านใดสงสัยหรือไม่ครับ 
 

นางบาปิต้า เชษฐราช  เรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
    ดิฉัน นางบาปิต้า เชษฐราช สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร อยากหารือ
    และขอความช่วยเหลือ ขอฝากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนตรงบริเวณ  
    คลองป่าโจดเราพอจะมีงบประมาณหรือไม่เพื่อไปดำเนินการซ่อมแซม
    ตรงจุดนั้น เพ่ือบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ที่สัญจรไปมา 
 

นายแสง ชะนะพันธ์  ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจงด้วยครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นางธนิตตา วิชัด   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ดิฉัน นางธนิตตา วิชัด รองนายกเทศมนตรี ขอนำเรียนว่า ทางกองช่างมี

 งบประมาณซ่อมแซมเหลือ 5,000 บาท และมีพี่น้องประชาชนร้อง
 ทุกข์เข้ามาหลายที่ นายกเทศมนตรีก็เลยให้โอนงบประมาณมาอีก  
 100,000 บาท ทางกองช่างก็เลยจะดำเนินการซ่อมแซมถนนของ หมู่  

5 หมู่ที่ 9 สายหน้าบ้านท่านนายก และก็บ้านโคกสำราญหมู่ที่ 10 แต่ 
 ผอ.กองช่างติดโควิดเรื่องเอกสารก็เลยยังไม่เรียบร้อย ส่วนเรื่องไฟฟ้าหมู่
 ที่มีปัญหามากที่สุดก็คือคลองต้อ น้องๆก็ไปซ่อมตลอด ปัญหาคือเรายัง  

/ไม่มีรถ... 



 

 

 

 

31 
ไม่มีรถกระเช้าก็ต้องขอรถน้ำเพื่อที่จะเอาบันไดไปต่อขึ้น เพราะถ้าวัน

 ไหนฝนตก และรถน้ำติดภารกิจก็ไม่สามารถออกไปซ่อมได้ รอให้รถ
 กระเช้าเรามาก่อนน้องๆก็คงจะปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มที่  

 
นายแสง ชะนะพันธ์  มีท่านใดอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญท่านพรเพ็ญครับ 
รองประธานสภาฯ 
     

นางพรเพ็ญ ทองดล  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ดิฉันนางพรเพ็ญ ทองดล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร ขอสอบถาม

 เรื ่องงานกีฬา เพราะทุกปีเดือนตุลาจะมีงานกีฬา พี ่น้องประชาชน
 สอบถามมา ดิฉันให้คำตอบไม่ได้ ก็เลยอยากถามว่าปีนี้เราจะมีงานกีฬา
 หรือไม่ เพ่ือที่จะได้ตอบคำถามของพ่ีน้องว่าจะมีหรือไม่มี ขอบคุณค่ะ  

 

นายแสง ชะนะพันธ์  ขอเชิญท่านนายกตอบข้อสงสัยของท่านพรเพ็ญด้วยครับ เชิญครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นางฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ดิฉันนางฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลถาวร ขอ    

 นำเรียนเรื่องกีฬาว่า สำหรับปีนี้มีค่ะ แต่จะเล็ก ใหญ่  มากน้อย ช้านาน
 เท่าไรก็ขอให้อยู ่ในดุลยพินิจของน้องผู ้ปฏิบัติว่าสะดวกแค่ไหน และ
 งบประมาณของเราก็มีจำกัดแต่จะจัดแน่นอนค่ะ อาจไม่ตรงตามความ
 ต้องการของพ่ีน้องเท่าไรแต่ก็จะจัดให้มีค่ะ 

 

นายแสง ชะนะพันธ์  เรื่องกีฬาสรุปว่ามีครับ แต่จะเล็กหรือใหญ่ก็ค่อยว่ากันอีกที  มีท่านใดจะ 
รองประธานสภาฯ  เสนอเรื่องอ่ืนๆหรือไม่ครับ ขอเชิญท่านวิเชียรครับ 
 

นายวิเชียร ศิลปักษา  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม  
นายวิเชียร ศิลปักษา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร พี่น้องได้รับความ

 เดือดร้อน มันมีปัญหามายาวนาน ทางเทศบาลต้องลงไปดูแลเรื ่อง
 สิ่งแวดล้อม เรื่องปัญหากลิ่นรบกวน ขอให้ลงไปดูแลด้วยครับ และอีก
 เรื่องคือทางโรงเรียนบ้านโคกสำราญจะจัดงานกีฬาชื่อ 1 โรงเรียน 2 
 ตำบล จะมีหนังสือเชิญให้ทางตำบลของเราเข้าร่วมงานและให้ส่งทีม
 ฟุตบอลเพ่ือแข่งกับตำบลหนองไทรในพิธีเปิดครับ 

 

นางแสง ชะนะพันธ์  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญครับท่าน ประวุฒิ ครับ  
รองประธานสภาฯ 
 

นายประวุฒิ พิพ่วนนอก  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม  
นายประวุฒ ิ พ ิพ ่วนนอก สมาช ิกสภาเทศบาลตำบลถาวร ผมขอ

สอบถาม เรื่องเสียงตามสาย ไม่ทราบว่าตอนนี้เสียงตามสายของเรายัง
ใช้ได้อยู่ หรือไม่ เพราะไม่ได้ยินประชาสัมพันธ์มานานแล้ว พ่ีน้องถามว่าใช้ได้หรือ  

/ไม่ได้... 
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ไม่ได้ พี่น้องอยากให้ประชาสัมพันธ์ให้แต่เขาก็ไม่กล้า เพราะเขาคิดว่า

 เสียงตามสายใช้ไม่ได้ หรือว่ายังหาคนจะมาประชาสัมพันธ์ยังไม่ได้ 
 เพราะพ่ีน้องเวลามีของหายก็อยากให้ประชาสัมพันธ์ให้ ขอให้ชี้แจงด้วย
 ครับ 

 

นายแสง ชะนะพันธ์  ขอเชิญท่านนายกชี้แจงครับ  
รองประธานสภาฯ 
 

นางฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์ ขอนำเรียนเรื่องโรงไก่ก่อนนะค่ะ ซึ่งโรงไก่ก็อยู่ไกลพอสมควร แต่เมื่อ  
เกิดปัญหาเทศบาลเราก็ต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้อง ฝากท่าน

 ปลัดนำเรียนผู้อำนวยการกองลงไปแก้ปัญหาให้ด้วย เรื่องเสียงตามสาย 
 ด้วยภารกิจหน้าที่ค่อนข้างเยอะก็เลยไม่ได้ประชาสัมพันธ์ เลยไม่ทราบ
 ว่าพี่น้องอยากให้เราประชาสัมพันธ์ให้ เพราะโลกโซเชียลมันเยอะก็เลย
 ไม่ได้นึกถึงตรงนี ้ ต้องขอบคุณท่านประวุฒิที ่สอบถามมาและเราจะ
 ติดตามเสียงตามสายต่อไปค่ะ 

 

นายแสง ชะนะพันธ์  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญท่านบาปิต้าครับ  
รองประธานสภาฯ 
 

นางบาปิต้า เชษฐราช  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ดิฉัน นางบาปิต้า เชษฐราช สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร ดิฉันขอนำ

 เรียนเรื่องดีๆที่เราได้รับคำชมมาคือ เรื่องที่ทางเทศบาลจัดส่งบุคลากร
 ชุดจิตอาสาลงไปช่วยงานฌาปนกิจ ได้รับการตอบรับว่าดี เป็นระเบียบ 
 ชาวบ้านชมมา ก็เลยนำมาเรียนให้ทุกท่านได้ทราบค่ะ 

 

นายแสง ชะนะพันธ์  ถือเป็นเรื่องน่ายินดีครับ มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่ครับ เชิญ  
รองประธานสภาฯ  ครับท่านประวุฒิครับ 
 

นายประวุฒิ พิพ่วนนอก  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม  
นายประวุฒิ พิพ่วนนอก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร ถนนที่มีน้ำ

 ท่วมขังข้างเทศบาลเรา มีชาวบ้านเดือดร้อนในการสัญจรไปมา ขอให้
 ทางผู้บริหารดำเนินการให้ด้วยครับ อีกเรื่องลูกยางชะลอความเร็ว ขอให้
 ทางนายกดำเนินการให้ด้วยครับ ในส่วน หมู่ 10 และหมู่ 7 ยังดีที่เห็น
 ที่หมู่ 6 ผมเห็นช่วงลาดยางเส้นกลางบ้านถูกลาดยางทับไปหลายจุด 
 น่าจะให้รื้อถอนออกก่อน ขอฝากนายกครับ 

 

นายแสง ชะนะพันธ์  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญท่านประมวลครับ  
รองประธานสภาฯ 
 

 
 

/นางประมวล... 



 

 

 

 

33 
นางประมวล ลำมะนา  เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน  

นางประมวล ลำมะนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร ดิฉันขอสอบถาม
 เรื่องประปาหมู่ที่ 3 มีปัญหามากค่ะน้ำไม่ค่อยไหลทำให้พี่น้องหมู่ที่ 3 
 ประสบปัญหาเดือดร้อนเรื่องน้ำ ขอให้ทางเทศบาลลงไปดูด้วยค่ะ  

 

นางฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์ เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่อง  
ถนนข้างเทศบาล จะให้น้องๆดำเนินการให้ เพราะตอนแรกคิดว่าจะรอ

 ให้ฝนหยุดตกก่อนถึงจะให้น้องๆไปดำเนินการ ขอฝากท่านซึ่งเป็น  
 ตัวแทนของพ่ีน้องที่อยู่ใกล้ชิดพ่ีน้องประชาชนมากกว่าผู้นำหมู่บ้าน ฝาก
 ว่าถนนหน้าบ้านของพ่ีน้องประชาชนแนะนำให้ฝังท่อทางเข้าบ้านเพ่ือจะ
 ได้ระบายได้ อยากฝากหลายแห่งหน้าบ้านไม่มีท่อ พอฝนตกสกปรก ขอ
 ฝากให้พ่ีน้องประชาชนช่วยกันดูแลร่วมกัน ส่วนเรื่องประปาของหมู่ที่ 3 
 น้ำใต้ดินไม่เพียงพอ เราต้องใช้รถน้ำนำน้ำไปเติมถึงจะสูบน้ำขึ้นมาใช้ได้
 และได้มอบนโยบายให้ทางกองช่างสำรวจเพื่อเจาะบ่อบาดาลเพื่อซัพ
 พอทอีกแห่งหนึ่ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้อง ดิฉันจะขอรับ
 เงินอุดหนุนไปที่สำนักงบประมาณ ถ้าเขามองเห็นความจำเป็นเขาก็คง
 จะอนุมัติมาค่ะ 

 

นายแสง ชะนะพันธ์  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่ครับ ถ้ามีขอเชิญครับ  
รองประธานสภาฯ 
 

นางบาปิต้า เชษฐราช  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ดิฉัน นางบาปิต้า เชษฐราช สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร ดิฉันขอ

 สอบถามว่า ป้ายทางเข้าหมู่บ้านของหมู่ที ่ 8 ไม่ทราบว่าหน่วยงานใด
 เป็นผู้ดำเนินการจัดทำคะ ดิฉันอยากจะแจ้งว่าตัวหนังสือในป้ายจะหล่น
 หายแล้ว ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ดำเนินการคะ  

 

นายแสง ชะนะพันธ์  หมู่ที่ 8 เป็นผู้ดำเนินการจัดทำป้ายนี้ครับ และผมจะนำเรียนผู้ใหญ่บ้าน  
รองประธานสภาฯ  หมู่ที่ 8 ครับ มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญครับท่าน
    ประวุฒิครับ 
 

นายประวุฒิ พิพ่วนนอก  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม  
นายประวุฒิ พิพ่วนนอก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวร เรื่องลูกยางชะ

 ชอความเร็ว ผมขอคำตอบจากท่านนายกด้วยครับ 
 

นางฐาปนิต กัณหาวัฒนานนท์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ดิฉันขอนำเรียนอย่างนี้นะคะว่า การใดเราจะใช้จ่ายเกี่ยวกับงบประมาณ

 เราจะต้องนำเข้าสู ่ร่างเทศบัญญัติก่อน เมื่อปี 2564 ที่ผ่านมาเราทำ
เทศ บัญญัติป ี 2565 และเราบรรจุเรื ่องนี ้เข ้าไปในเทศบัญญัติ เราได ้
 ดำเนินการทำไปแล้ว 6 ตัว ขอให้ท่านเข้าใจด้วยว่าการใช้งบประมาณ  

/ขึ้นอยู่กับ... 



 

 

 

 

34 
ขึ้นอยู่กับการนำเข้าสู่ร่างเทศบัญญัติ ดิฉันยินดีรับคำเสนอปัญหา 

 เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้ว่าพอจะมีงบประมาณที่จะโอนมาดำเนินการได้
 หรือไม่มากน้อยเพียงใด ถ้ามีก็จะเชิญท่านมาหารืออีกครั้งหนึ่งค่ะ  

 

นายแสง ชะนะพันธ์  มีอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีเราก็ดำเนินการประชุมมาพอสมควรแก่เวลา  
รองประธานสภาฯ  แล้ว และก็ขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ ผมขอปิดประชุมครับ  
 

ปิดประชุมเวลา 12.45 น. 
 
       (ลงชื่อ)     กนกพร เพ่ิมพานิช      ผู้จดบันทึกการประชุม 
           (นางกนกพร เพ่ิมพานิช) 
       เลขานุการสภาเทศบาลตำบลถาวร 
 
 

 
-ตรวจถูกต้อง 

 
 

 
    วิเชียร ศิลปักษา      สมคิด ศรีลาแสง      ทองแดง ถุนนอก 
(นายวิเชียร ศิลปักษา)   (นางสมคิด ศรีลาแสง)  (นายทองแดง ถุนนอก) 
        กรรมการ            กรรมการ            กรรมการ 
 
 
 
 
-ตรวจบันทึกรายงานการประชุมถูกต้อง 
 
          สำเนา จงพิมาย 
       (นายสำเนา จงพิมาย) 
ประธานสภาเทศบาลตำบลถาวร 
 


